

Số: ~~168~~ /TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2012

THÔNG BÁO**Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
tại chuyến khảo sát thực tế triển khai Dự án thí điểm tuyển chọn
600 trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch xã**

Ngày 05 tháng 4 năm 2012, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã khảo sát thực tế việc triển khai thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (gọi tắt là Dự án) tại tỉnh Cao Bằng. Tham gia chuyến khảo sát có Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ban Tổ chức Trung ương. Qua khảo sát, làm việc với một số đội viên Dự án, lãnh đạo xã Thượng Thôn, các huyện Hà Quảng và Thông Nông, làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và toàn thể 44 đội viên Dự án của tỉnh. Sau khi nghe báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Dự án, ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan Trung ương, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Việc tăng cường các trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các huyện nghèo, là một giải pháp đột phá về công tác cán bộ, sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ. Trí thức trẻ mới tốt nghiệp đại học được tuyển thẳng vào làm công chức và bổ nhiệm Phó Chủ tịch xã là niềm vinh dự lớn với bản thân, gia đình và cũng là trách nhiệm rất nặng nề.

Bộ Nội vụ đã tích cực, quyết liệt triển khai Dự án đúng quy trình, bước đầu đã có một số kết quả nhất định. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ và có nhiều hoạt động tham gia triển khai các nội dung Dự án.

Tỉnh Cao Bằng đã tích cực, chủ động tổ chức triển khai, đã quán triệt cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho Dự án, là tỉnh đầu tiên hoàn thành việc bầu và bổ nhiệm để các đội viên Dự án chính thức làm việc trên cương vị Phó Chủ tịch xã từ ngày 01 tháng 3 năm 2012.

Trong thời gian hơn một tháng kể từ khi nhận nhiệm vụ, các đội viên Dự án đã ổn định công việc, xuống thôn, bản, tiếp xúc với dân để tìm hiểu tình hình, bước đầu đề xuất, triển khai một số giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tại các xã. Các đội viên Dự án yên tâm công tác, có trách nhiệm, quyết tâm cao, ý thức trước nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, hầu hết các đội viên Dự án chưa được tiếp cận kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng và huyện nơi mình công tác, chưa biết nguồn kinh phí hoạt động của xã, trong đó có lĩnh vực mình phụ trách là bao nhiêu, chưa thiết lập kênh làm việc với cơ quan chuyên môn của huyện, còn gặp nhiều khó khăn về phương tiện làm việc và sinh hoạt, nhiều đội viên không biết tiếng dân tộc của đồng bào ở xã phụ trách, kinh nghiệm công tác còn ít; một số đội viên được phân công phụ trách các lĩnh vực khác với chuyên môn đào tạo.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Đối với các Bộ, ngành

Bộ Nội vụ sớm biên tập cẩm nang Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã để hỗ trợ cho công việc của đội viên Dự án; cập nhật, bổ sung kiến thức cần thiết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đội viên; xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết bước một việc triển khai Dự án; phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tạo kênh thông tin trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, sáng kiến giữa các đội viên và với Ban Quản lý Dự án.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo tổ chức Đoàn các cấp tạo môi trường rèn luyện, xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng, giúp đỡ các đội viên Dự án sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Đối với cấp uỷ, chính quyền địa phương

Lãnh đạo các tỉnh cần tập trung quan tâm hơn nữa, tạo thuận lợi để đội viên Dự án có điều kiện làm việc tốt, phát huy khả năng của đội viên, quan tâm thực hiện chế độ chính sách và định kỳ làm việc với các đội viên Dự án trong năm đầu tiên về nhận nhiệm vụ. Trước mắt, lãnh đạo tỉnh, huyện và xã cần giúp các đội viên nắm bắt được kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện và xã nơi công tác, hiểu sâu chương trình công tác của tỉnh, huyện và xã trong lĩnh vực được phụ trách (văn xã, kinh tế) nắm vững phương thức sử dụng kinh phí của tỉnh, huyện, xã cho lĩnh vực mình phụ trách, làm quen với các phòng chức năng của huyện và cán bộ phụ trách lĩnh vực của mình ở xã. Đối với các đội viên phụ trách kinh tế (nông lâm nghiệp) của xã mà không được đào tạo ở bậc đại học về kinh tế và nông nghiệp, tỉnh cần tổ chức bồi dưỡng kiến thức một cách phù hợp, trong 6 tháng để các đội viên có đủ năng lực tự học thêm và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo các huyện định kỳ tiếp xúc, nắm bắt, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của đội viên; chỉ đạo các phòng, ban duy trì kênh trao

đội công tác chuyên môn thường xuyên với các đội viên Dự án; hỗ trợ, khuyến khích học tiếng dân tộc, quan tâm bổ sung phương tiện làm việc (máy tính, internet) cho đội viên, tạo điều kiện để các giải pháp, sáng kiến của đội viên Dự án được thực hiện. Cần hỗ trợ hướng dẫn các đội viên xây dựng danh mục các việc phải hoàn thành trong thời gian 3 tháng và 6 tháng khi bắt đầu về công tác ở xã, để việc thâm nhập thực tế ở xã và làm quen với Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm trực tiếp giúp đỡ đồng thời quán triệt cấp ủy, chính quyền và nhân dân ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để đội viên Dự án hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Đối với đội viên Dự án

Đội viên Dự án phải chủ động, nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách hoạt động của tỉnh, huyện và xã nơi công tác; nắm chắc các điển hình, mô hình hoạt động hiệu quả cấp xã ở tỉnh mình và các tỉnh trong vùng, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, trau dồi, làm chủ kiến thức lĩnh vực mình phụ trách, thường xuyên cập nhật thông tin mới, tập trung dành thời gian nghiên cứu chính sách của Đảng, Nhà nước; chủ động, sáng tạo, thường xuyên xuống địa bàn, tìm hiểu tình hình, tâm tư nguyện vọng của dân, làm tốt công tác dân vận; xây dựng được phương pháp làm việc thích hợp; đội viên Dự án phải là người đi đầu trong việc khai thác tiềm năng công nghệ thông tin. Từ 3 đến 6 tháng, mỗi đội viên Dự án phải xác định được ít nhất một việc trọng tâm cần triển khai tại xã thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Các đội viên cần có ý thức phấn đấu để được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; cần chủ động phối hợp, liên kết trong công việc để chia sẻ thông tin, học hỏi kinh nghiệm của nhau, động viên nhau để vươn lên, trở thành đội ngũ lãnh đạo xã, huyện, tỉnh của thế hệ được sinh ra trong những năm 80.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan và địa phương liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh thực hiện Dự án;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Công TTĐT, các Vụ: ĐP, TH, KTTH, KGVX, TKBT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (5b). **93**

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Phạm Viết Muôn